

# เทศบาลตำบลศรีเตี้ย

## อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

### ข้อมูลพื้นฐาน

#### สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง

จังหวัดลำพูน 51130

โทรศัพท์ 053-528-650-1

โทรสาร 053-528-650-1 ต่อ 17

#### ประชากร

5,469 คน

(ชาย 2,611 คน หญิง 2,858 คน)

#### พื้นที่

30 ตารางกิโลเมตร

(ครอบคลุมจำนวน 9 หมู่บ้าน)

#### รายได้

20,849,204.16 บาท

(ไม่รวมเงินอุดหนุน,

เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

#### เงินอุดหนุน

28,508,480.49 บาท

#### คณะผู้บริหาร

นาวาเอก ธีรพงศ์ คชเสนี

นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย

นายอดุลย์ คำเครื่องใจ

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีเตี้ย

นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง

ปลัดเทศบาลตำบลศรีเตี้ย

#### สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย จำนวน 9 คน

หญิง จำนวน 3 คน



เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีเตี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้ภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตลอดจนพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะในองค์กรให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั้งถึง และเป็นธรรม (Welfare for all) ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ตำบลการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน” เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ยเชื่อว่าหากสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ก็จะทำให้ประชาชนมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลศรีเตี้ยได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร คือ ประชาชนมีความสุข มีชีวิตมีสุข มีการสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องหลักการกระจายอำนาจ บทบาทหน้าที่ และภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีมุมมองที่เปิดกว้างเพื่อสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้บุคลากรภายในเทศบาลมีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการในทุกกอง/ฝ่าย/ส่วนงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อบริหารจัดการภายใต้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และบุคลากร เทศบาลตำบลศรีเตี้ยจึงใช้กลไกการทำงานโดยอาศัยการทำงานในรูปแบบเครือข่าย มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และอาศัยเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวทางการสร้างเครือข่าย ตามแบบ 1P3C คือ Participation การมีส่วนร่วม Cooperation การร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือกันของบุคลากร Coordination การสื่อสารแบบราบรื่น และ Collaboration การประสานงาน รวมถึงการสร้างความรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก เกิดจิตสำนึก เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เช่น การมีส่วนร่วมในการสมทบงบประมาณ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีเตี้ยสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น และเกิดผลสำเร็จที่ลุล่วงตามเป้าประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทันทั่วทั้งที่ ตรงจุด ตรงใจ และครบถ้วน ส่งผลให้การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลศรีเตี้ยมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ได้แก่

## เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านการช่วยเหลือประชาชน (การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนควบในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล)

เทศบาลตำบลศรีเตี้ยได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและออกช่วยเหลือบริการประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ - เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ (ตลอด 24 ชั่วโมง) และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งพิงหรือผู้มีรายได้น้อย เพื่อเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยประชาชนบางรายขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มียานพาหนะในการเดินทางไป เกิดความยากลำบากในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาความเจ็บป่วย อีกทั้งหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุเร่งด่วน รถกู้ชีพ 1669 ต้องลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินก่อนทันที

จากภารกิจดังกล่าว เครือข่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ผู้นำชุมชนและ รพสต.ตำบลศรีเตี้ย ได้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนและวิเคราะห์ปัญหาการทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ได้พบประเด็นปัญหาที่สำคัญคือ ข้อจำกัดในด้านครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถกู้ชีพ 1669) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีเงื่อนไข ข้อตกลงให้ใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในการรับส่งผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องได้ จึงได้ข้อสรุปว่า สมควรมียานพาหนะอีก 1 คันสำหรับใช้ในภารกิจรับ-ส่งผู้ป่วย ที่รถกู้ชีพ 1669 ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่เนื่องด้วยเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ของส่วนราชการมีข้อจำกัดหลายประการ ไม่สามารถบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลศรีเตี้ยได้ เครือข่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และรพสต.ตำบลศรีเตี้ย จึงมีมติให้หารายได้เพื่อจัดซื้อรถรับ-ส่งผู้ป่วย และอุปกรณ์ส่วนควบในการช่วยเหลือประชาชน โดยจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล “ศรีเตี้ย – ดอยหลังถ้า มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 1” เพราะเล็งเห็นว่า การวิ่งมาราธอนในขณะนั้นกำลังเป็นกระแสการรักษาสุภาพที่ได้รับการนิยมเป็นอย่างมาก ที่ประชุมได้มีการปรึกษาถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่จะได้รับการจัดกิจกรรม เห็นว่าอาจจะไม่เพียงพอในการซื้อรถรับ-ส่งผู้ป่วย และอุปกรณ์ส่วนควบ ประกอบกับอยากให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในตำบลศรีเตี้ยได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จึงได้มีมติให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศลโดยมีพระอาจารย์สมคิด ปัญญาวิโร เจ้าอาวาสวัดดอยหลังถ้าเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าในเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์ส่วนควบ



ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเครือข่ายทั้งภายในตำบลศรีเตี้ยและเครือข่ายภายนอก มีการดำเนินงานร่วมกันและมีการร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละเครือข่ายในการจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล

● พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีเตี้ย รับผิดชอบจัดสถานที่ เวที ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดทางแยกและจุดที่สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้รับทราบ ทั้งเปิดเว็บเพจในการรับสมัครนักวิ่งประเภทต่างๆ จัดเตรียมตั้งโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณหอประชุมเพื่อเป็นสถานที่ทานอาหาร และพักผ่อนของนักวิ่ง ติดตั้งป้ายระยะทางการวิ่งตามเส้นทางวิ่ง ทำที่ทิ้งขยะบริเวณตามจุดต่างๆ ของเส้นทางวิ่งมินิมาราธอน

● กลุ่มแม่บ้าน สมาชิก อสม.ในตำบลศรีเตี้ยรับผิดชอบทำอาหารและร่วมเลี้ยงน้ำดื่มประจำจุดวิ่ง

● ผู้นำชุมชน รับผิดชอบประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ได้รับทราบอย่างเป็นวงกว้าง และได้ตั้งต้นผ้าป่าหมู่บ้านละ 1 ต้น เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่บ้านร่วมทำบุญนำเงินมาบริจาค

● กลุ่มสมาชิก อปพร.ตำบลศรีเตี้ยรับผิดชอบในการจัดการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรตามเส้นทาง สำหรับการทำความสะอาดให้ทุกคนทุกกลุ่มช่วยเหลือกัน สำหรับการบริจาคเพื่อผ้าป่าการกุศล

● ภาคเอกชน วิสาหกิจ ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์

๑๑ หน่วยงานต่างๆ เช่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ้ง สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนข้อมูล บุคลากร และเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม

๑๒ เทศบาลตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลศรีบัวบาน สนับสนุนบุคลากรเพื่อช่วยเหลือ ในกิจกรรมงานวิ่ง

การจัดกิจกรรมวิ่งศรีเตี้ย - ดอยหลังถ้ำมินิมาราธอนการกุศล ร่วมกับทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ซื้อรถรับ-ส่งผู้ป่วย พร้อมติดตั้งที่นั่ง - หลังคา สำหรับรับ - ส่งผู้ป่วยไปยัง สถานพยาบาลของรัฐและมารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูที่โรงพยาบาล จึงทำให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ ในคุณภาพชีวิตของตน เทศบาลตำบลศรีเตี้ยได้ทำการต่อยอดการบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลศรีเตี้ยเข้าถึงประชาชน นำนักกายภาพลงพื้นที่เพื่อบำบัดผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการยังศูนย์บริการ สาธารณสุขผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย หรือโรงพยาบาลได้ บรรเทาความทุกข์ทรมานจาก ความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญมาเป็นเวลานานและลดโอกาสที่จะเกิดความพิการหรือเกิดผู้พิการ รายใหม่ในชุมชนได้ นอกจากนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลศรีเตี้ยยังสามารถใช้รถรับ-ส่งผู้ป่วยนี้ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในการรับส่งผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

## โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สภาบันครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ตำบลศรีเตี้ย

จากสภาพสังคมในปัจจุบันรวมถึงในตำบลศรีเตี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพและความมั่นคงของครอบครัว นำไปสู่ปัญหาสังคมด้านต่างๆ มากมาย หากครอบครัวไม่เข้มแข็งพอ การดำเนินชีวิตครอบครัวให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ คงทำได้ยาก ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีเตี้ยที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล ศรีเตี้ยที่มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหาร

จัดการในรูปของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชน เป็นสมาชิกโดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ รวมถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อื่นๆ

ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย ประกอบไปด้วย เครือข่ายต่างๆที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

เครือข่าย	บทบาทหน้าที่
สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย	- จัดเก็บข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา - เป็นจิตอาสาช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีเตี้ย	- สนับสนุนบุคลากรและข้อมูลด้านบุคคล เช่น สภาพปัญหาของครอบครัว รายได้-รายจ่าย และเป็นผู้ช่วยประสานงานในการติดตามการดำเนินงานพัฒนาครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.ศรีเตี้ย	- สนับสนุนสถานที่การจัดกิจกรรมต่างๆ
- พมจ.ลำพูน - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ	- ส่งเสริม สนับสนุนความรู้และงบประมาณในการจัดการอบรมการพัฒนาสถาบันครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม ให้กับคณะทำงานฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาสังคม
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	- ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และงบประมาณให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัครต่างๆ และการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ศูนย์บริการคนพิการ จ.ลำพูน	- สนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 (จ้างงานในชุมชน)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน	- สนับสนุนงบประมาณและความรู้ในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนฯ - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว รพ.สต.บ้านสันปูเลย	- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตลอดจนการป้องกันการรักษา การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีเตี้ย	- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การจัดตั้งถังขยะฝังยืมครอบครัวที่ประสบปัญหา ฯลฯ
วัดดอยหลังถ้ำ วัดห้วยแก้ว	- สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม และเครื่องอุปโภคบริโภคลงเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหา
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย	- สนับสนุนบุคลากร งบประมาณในการทำกิจกรรม และประสานงานและติดตามประเมินผลการจัดทำกิจกรรม

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีเตี้ย ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตำบลศรีเตี้ยในวงกว้างและสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาได้อีกหลากหลายประเด็น ได้แก่

1. ชุมชนและตำบลมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวในทุกมิติ และมีการวางแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคครอบครัวทุกช่วงวัย โดยร่วมผลักดันกิจกรรม/โครงการให้บรรลุลงในเทศบัญญัติ รวมทั้งมีการบูรณาการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครอบครัวในชุมชน

2. เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภายในชุมชนและภายนอก มีคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาคครอบครัวภายในชุมชน มีการประสานความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาคครอบครัว และปัญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่เข้มแข็งและดำเนินการต่อเนื่อง

3. เกิดการสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคของสถาบันครอบครัวและปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

4. เป็นต้นแบบให้ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่



## โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีเตี้ย

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ อย่างเข้มแข็ง เทศบาลตำบลศรีเตี้ยได้นำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามแบบ Denver Developmental Screening Test – II จากคลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในปี 2562 พบว่าเด็กที่มีพัฒนาการปกติ ร้อยละ 58 พัฒนาการน่าสงสัย ร้อยละ 29 และพัฒนาการไม่สามารถประเมินได้ ร้อยละ 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และกลุ่มเครือข่าย จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน เพื่อคัดกรอง พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนช่วงอายุ 2-5 ปี ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการ คัดกรอง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามช่วงวัย ให้ได้รับการ ส่งเสริม บัณฑิตกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่เหมาะสมต่อไป

ในการดำเนินงานของโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ประกอบไปด้วยเครือข่ายต่างที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่หลักในการดำเนินการตามโครงการ รวมทั้ง การติดตามประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
- กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีเตี้ย สนับสนุนงบประมาณให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์การเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการทดสอบและสรุปผลพัฒนาการ เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 1-6 ปี ได้รับการทดสอบ Denver Developmental Screening Test – II และได้รับการประเมิน โดยใช้แบบบันทึกเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ผู้ปกครองนักเรียน ต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของแต่ละช่วงวัย และต้องคอยติดตามสังเกตและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง



๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเตี้ย ประเมินพัฒนาการ โดยคู่มือ DSPM เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองพัฒนาเด็กอายุ 2-5 ปี

๒) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ บำบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสมของพัฒนาการเด็กของแต่ละคน ซึ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น

การดำเนินงานของโครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีเตี้ยหลายประการ เช่น

1. เด็กก่อนวัยเรียน ช่วงอายุ 2-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ ทำให้เด็กที่มีพัฒนาการที่น่าสงสัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจากครูและผู้ปกครอง ส่งผลให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

2. เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การขออนุมัติโครงการ ดำเนินโครงการ การตรวจพัฒนาการเด็ก ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ทำให้เด็กได้รับการบำบัดรักษาและสามารถส่งต่อไปยังเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเตี้ย และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

